
From: Árni Einarsson [arnie@hi.is]
Sent: 7. maí 2012 01:57
To: Nefndasvið umsagnir  ̂ ,
Subject: Atvinnuveganefnd vegna rammaáætlunar Erindi f l f o  P  *

komudagur ?-S.
Athugasemd viÖ "Rammaáætlun"

Ég v i l  leyfa mér að gera athugasemd við flokkun Sve ifluhá ls og þar með jarðhitasvæ ðisins í  
K risuv ík  í  nýtingarflokk. Það er eitthvað bogið við m atsferil sem le ið ir  t i l  eyðileggingar 
á s l í k r i  náttúrperlu 1 vinnu sem á að leiða t i l  sátta um virkjanastefnu. Krísuvíkursvæðið 
(og a l l t  svæðið umhverfis Sve ifluhá ls, beggja vegna) er ómissandi lið u r  í  náttúruupplifun 
ferðamanns á Reykjanesskaga. Þarna er það háhitasvæði sem næst er höfuðborgarsvæðinu og 
auðveldast að skoða í  s tu t t r i dagsferð ásamt aragrúa a f merkilegum náttúrufyrirbærum 
tengdum e ldv irkn i, s .s . Grænavatni, Geststaðavatni, Augum, K le ifarvatn i, Hrútagjárdyngu og 
Sve if lu há ls i.
Reynsla mxn a f öðrum svæðum sem virkjuð hafa verið se g ir  mér að jarðvarmavirkjun þarna 
muni eyðileggja svæðið í  hugum mjög margra.
Kröfluvirkjun og He llishe iðarv irkjun  ættu að vera v í t i  t i l  varnaðar, en báðar þessar 
v irk ja n ir  hafa breytt náttúruperlum á heimsmælikvarða í  verksmiðjulóðir.

V irð in ga rfy lls t

Árni Einarsson, náttúrufræðingur
E lliðavatn i
Reykjavík
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